

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THUỶ LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 854 /BSM-KH&QLTT

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 8 năm 2024

V/v chủ động làm việc với các Điện lực địa phương trong hệ thống Công ty quản lý.

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh thủy lợi trực thuộc Công ty.

Ngày 20/8/2024 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã nhận được Báo cáo số: 72/BC-CNTLNS của Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn về việc xin cấp bổ sung cấp xuất tuyến từ trạm biến áp vào tủ BTĐ trạm bơm Nga Phú. Hiện tại Kế hoạch sản xuất tài chính năm 2024 của Công ty được UBND tỉnh Thanh Hóa giao không có khoản mục chi phí như Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn đề nghị. Hiện nay tất cả các công trình trạm bơm và cống đóng mở bằng điện đang được cung cấp điện và hoạt động bình thường theo hợp đồng ký với Điện lực địa phương đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất, tuy nhiên trong thời gian gần đây Điện lực các địa phương đang chuyển lưới điện 10/0,4kV sang lưới điện 22/0,4kV và từ trạm biến áp trệt sang trạm treo gây ảnh hưởng đến quá trình phục vụ sản xuất và phát sinh kinh phí trong kế hoạch sản xuất tài chính của Công ty, trước tình trạng trên Giám đốc công ty yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Các Chi nhánh thủy lợi căn cứ vào hợp đồng mua bán điện được ký kết với Điện lực địa phương về cung cấp điện cho các trạm bơm và cống đóng mở bằng điện đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quản lý, khi Điện lực có chủ trương thay đổi hệ thống lưới điện và máy biến áp. Yêu cầu Giám đốc chi nhánh làm việc với Điện lực để làm rõ nguồn kinh phí để mua vật tư nối dài cấp xuất tuyến khi bị ngăn do Điện lực chuyển từ trạm biến áp trệt sang trạm treo.

Kể từ thời điểm ngày 21/8/2024 trở về sau các đơn vị chủ động theo dõi, phát hiện kịp thời việc Điện lực địa phương thực hiện nâng cấp lưới điện, máy biến áp làm gián đoạn cung cấp điện cho các trạm bơm, cống đóng mở, ảnh hưởng trực tiếp đến phục vụ sản xuất, mà Điện lực không đầu mối, phối hợp thống nhất cùng Chi nhánh, thì cương quyết không cho Điện lực thi công.

Nhận được Công văn này yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- PGĐ công ty;
- Trang Website;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn